



ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม  
นิติกร ศจจ.สระแก้ว

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีหน้าที่และอำนาจ ให้ความเห็นชอบอนุมัติ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิเช่น การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การย้ายและการโอน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ร้องทุกข์ ดำเนินการสอบแข่งขัน ย่อมมีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ปัจจุบันคือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)) มีหน้าที่และอำนาจ ให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลแอบอ้างผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใช้นาม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เรียกรับเงินจากผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่รอเรียกบรรจุ จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามพฤติกรรมกลุ่มบุคคลแอบอ้าง ตามมติ อ.ก.ค.ศ.และได้รับรายงานจากคณะกรรมการดังกล่าวว่าผู้อำนวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมตามข้อร้องเรียนโดยเรียกเงินจากผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่รอเรียกบรรจุคนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ถูกกล่าวหา ดังนี้ การดำเนินการของ อ.ก.ค.ศ.ในการสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตเป็นการใช้อำนาจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗<sup>๑</sup> ในหน้าที่และอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๔/๒๕๖๐)

ดังนั้น การที่ กศจ.จังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด แล้วมีมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลตามข้อร้องเรียนแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ย่อมทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพอีกโสดหนึ่ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕

<sup>๑</sup>พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗. (๒๕๔๗, ๒๓ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๙ ก. หน้า ๒๒-๗๔.